

Số: 133 /KH-UBND

Phú Nhuận, ngày 21 tháng 02 năm 2018

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè và xử lý tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận năm 2018

Hy: - BTP, P.ĐT
- Đ. Thiệp (PHN)
- HT, các cơ sở trực thuộc
Xem và thực hiện.

Qua hơn 1 năm, Ủy ban nhân dân quận thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và của Thường trực Quận ủy, công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến phường tích cực quan tâm triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, giải thích, tạo được sự đồng tình hưởng ứng, góp phần từng bước khắc phục tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, nâng dần ý thức người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị. Phần lớn người dân đều nhận thức rõ việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để làm nơi kinh doanh buôn bán là vi phạm pháp luật, đồng tình với việc làm của chính quyền địa phương, nghiêm túc chấp hành các quyết định xử phạt của lực lượng chức năng và cam kết không tái lấn chiếm (tự bố trí, sắp xếp lại các vật dụng, phương tiện buôn bán); thể hiện qua ý kiến quan tâm của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Đến nay, tình hình trật tự lòng lề đường, vỉa hè đã có bước chuyển biến đáng kể, nhiều tuyến đường chính cơ bản được thông thoáng như: đường Nguyễn Văn Trỗi, Lê Văn Sỹ, Phan Xích Long, Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Văn Bánh, Trần Huy Liệu, Hồ Văn Huê. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán vẫn còn tái diễn. Tình trạng các xe đẩy bán hàng lưu động gây cản trở giao thông, nhất là các khu vực xung quanh chợ truyền thống và khu vực công viên giáp ranh giữa các quận vẫn chưa được xử lý triệt để.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Thành ủy; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố; Công văn số 7440/UBND-ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Để công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân; Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đề ra kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện trong năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10 tháng 03 năm 2017 của Thành ủy; Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban

nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố và Chi thị số 04-CT/QU ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Quận ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận; trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; không lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè vào mục đích cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè trên các đường, hẻm, các khu vực xung quanh chợ truyền thống, trước cổng trường học, bệnh viện, công viên..., lưu ý thường xuyên rà soát 6 tuyến đường đã đăng ký với thành phố (Nguyễn Văn Trỗi, Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu, Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Trường Sa) và các tuyến đường trọng điểm của quận (Lê Văn Sỹ, Hồ Văn Huê, Huỳnh Văn Bánh, Trần Huy Liệu) quyết tâm không để sử dụng hoặc tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh hay mục đích ngoài giao thông, đảm bảo vỉa hè dành cho người đi bộ lưu thông an toàn.

- Tăng cường trách nhiệm của từng ban ngành chức năng quận và Ủy ban nhân dân 15 phường trong công tác phối hợp kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông; đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn phường, quận.

- Tiếp tục đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp quận, phường và đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự lòng lề đường, vỉa hè. Tổ chức khen thưởng, nêu gương cá nhân, đơn vị thực hiện tốt, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhất là các hộ dân đã hưởng ứng và vận động những hộ dân khác chấp hành chủ trương của thành phố về tái lập trật tự đô thị, tự giác tháo dỡ công trình lấn chiếm sai phép. Đồng thời, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân người đứng đầu và cán bộ trực tiếp không hoàn thành nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn, lĩnh vực mình quản lý.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

Giao trách nhiệm cho Trưởng Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân 15 phường nghiên cứu xây dựng đề án quản lý và sử dụng vỉa hè trên địa bàn quận để lấy ý kiến người dân và các tổ chức chính trị – xã hội trước khi công bố, triển khai thực hiện; trong thời gian chưa thông qua đề án, yêu cầu tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đối với các đường trọng điểm của thành phố và quận:

- Các đường có vỉa hè từ 3m trở lên (Nguyễn Văn Trỗi, Trường Sa, Phan Xích Long, Hồ Văn Huê, Trần Huy Liệu, Lê Văn Sỹ) kiên quyết giữ vững tình hình trật tự lòng lề đường, vỉa hè đã đạt được, không để tái lấn chiếm. Những đường, đoạn đường đã kẻ vạch sơn thì chỉ cho phép người dân được để xe 2 bánh tự quản trước cửa nhà (chỉ phục vụ cho xe của gia đình và xe của khách hàng) trong phạm vi phần vỉa hè tính từ mặt tiền nhà (hoặc từ mốc chỉ giới đường) trở ra đến vạch sơn, không để vật dụng kinh doanh buôn bán cũng như bụi, bệ dất xe lấn chiếm phần diện tích vỉa hè này; ngoài vạch sơn trở ra đến lề đường phải bảo đảm thông thoáng cho người đi bộ.

Đối với đường Trường Sa, Ủy ban nhân dân quận đồng ý cho để 1 làn xe máy từ mặt tiền nhà trở ra (khoảng 1,5m) tại các nơi có vỉa hè trên 3m.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường liên quan có kế hoạch phối hợp với các ngành chức năng quận để duy trì thường xuyên và phải chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm sau khi các lực lượng phối hợp đã kiểm tra, xử lý.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường 8, 10, 11, 12, 15 và 17 (có đường Nguyễn Văn Trỗi) thường xuyên duy trì kiểm tra và kiên quyết không để xảy ra tình trạng chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, bán hàng rong, để xe 2 bánh tự quản trên vỉa hè trước cửa nhà, dừng đỗ xe không đúng nơi quy định.

- Các đường có vỉa hè nhỏ hơn 3m (Phan Đình Phùng, Phan Đăng Lưu, Hoàng Văn Thụ, Huỳnh Văn Bánh) chỉ cho để 01 làn xe gắn máy dựng ngang mặt tiền nhà, nhô ra không quá 0,6m so với mặt tiền.

Giải pháp cho các yêu cầu trên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương có biện pháp vận động, thuyết phục người dân lùi phần mặt tiền nhà vào để dành phần diện tích làm chỗ để xe cho khách tới liên hệ giao dịch, không lấn chiếm trái phép lòng lề đường, vỉa hè; đồng thời giao trách nhiệm cho từng ban ngành đoàn thể, khu phố, tổ dân phố tăng cường giám sát, nhắc nhở, nếu không chuyển biến thì thông tin kịp thời cho Ủy ban nhân dân phường xử lý theo quy định.

2. Đối với các đường còn lại:

Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và Đội Quản lý trật tự đô thị chịu trách nhiệm tăng cường phối hợp Đội Cảnh sát trật tự - Cơ động tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường theo kế hoạch đề ra của từng phường và của Đội Quản lý trật tự đô thị. Riêng các đường có vỉa hè từ 2-3m chỉ cho để 01 làn xe gắn máy dựng ngang mặt tiền nhà, nhô ra không quá 0,6m so với mặt tiền.

3. Đối với khu vực xung quanh các chợ truyền thống (Phú Nhuận, Trần Hữu Trang, Nguyễn Đình Chiểu, chợ Ga):

- Chỉ cho phép buôn bán, kinh doanh trong khuôn viên quây, sạp cũng như trong khuôn viên nhà của các hộ dân ở xung quanh chợ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường chịu trách nhiệm phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể quận, phường và Ban Giám đốc các Hợp tác xã vận động, nhắc nhở các hộ dân, tiểu thương kinh doanh trong và ngoài chợ không để các vật dụng kinh doanh, các xe gắn máy lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè thuộc khu vực các đường, hẻm xung quanh chợ và các lối đi trong nhà lồng chợ nhằm bảo đảm an toàn công tác phòng cháy chữa cháy, trật tự mỹ quan đô thị, thuận tiện đi lại của người dân tham gia giao thông.

4. Đối với các địa điểm có nguy cơ trở thành điểm kinh doanh tự phát (Khu vực Trần Khắc Chân phường 15, khu vực Cô Giang phường 1, 2 và khu vực hẻm 141 Đặng Văn Ngữ phường 14):

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tham mưu Đảng ủy để chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các khu phố, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân không lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, không để phát sinh thêm các hộ kinh doanh và đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, vận động các hộ đang kinh doanh mua bán lấn chiếm lòng lề đường nếu có nhu cầu thì liên hệ Ban Giám đốc các Hợp tác xã để đăng ký vào kinh doanh tại các chợ truyền thống trên địa quận trong thời gian tới.

5. Khu vực Công viên Gia Định:

Khu vực này là nơi tập trung nhiều xe đẩy tay buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè (trên đường Đặng Văn Sâm, Bùi Văn Thềm, Hoàng Minh Giám), do đó cần có lực lượng tuần tra thường xuyên, xử lý và duy trì cho được trật tự đô thị tại khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 và Trưởng Công an phường 9 chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an các phường giáp ranh ngoài quận (Tân Bình, Gò Vấp) để có kế hoạch đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè đối với các xe đẩy hàng rong, nhất là vào buổi tối.

6. Khu vực trước cổng bệnh viện:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan chủ động phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự – Cơ động công an quận và Đội Quản lý trật tự đô thị tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh, buôn bán hàng rong, xe đẩy tay, đậu xe trên vỉa hè, lòng đường trái quy định, gây mất an ninh trật tự trước cổng bệnh viện; đồng thời lực lượng công an quận và phường kiên quyết xử phạt các xe Taxi dừng, đậu trên lòng đường gây ảnh hưởng giao thông, chủ động làm việc với Ban Giám đốc bệnh viện để có giải pháp bố trí chỗ đậu xe, có lực lượng bảo vệ bệnh viện hỗ trợ hướng dẫn bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ra vào bệnh viện, tránh tình trạng gây ùn ứ tại khu vực trước bệnh viện, nhất là các bệnh viện An Sinh, bệnh viện Hoàn Mỹ.

7. Khu vực trước cổng trường học:

- Trường Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường tiểu học, trung học cơ sở nằm ở mặt tiền đường cần tuyên truyền phụ huynh không dừng, đậu xe dưới lòng đường trái quy định khi đưa đón con; nghiên cứu bố trí điều chỉnh giờ học, sử dụng phần diện tích sân trường để phụ huynh thuận tiện việc chờ đón học sinh nhằm tránh gây ùn ứ giao thông, ... đồng thời phân công lực lượng phối hợp cùng Công an, lực lượng trật tự đô thị, bảo vệ dân phố các phường tăng cường hướng dẫn, phân luồng để phụ huynh ra vào thuận tiện, nhất là tại các trường trung học cơ sở Ngô Tất Tố, Cầu Kiệu, trường tiểu học Nguyễn Đình Chính.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan làm việc với Ban Giám hiệu các trường, Ban Giám đốc các Trung tâm trên địa bàn, nhất là các Trung tâm dạy ngoại ngữ, trường dân lập để bàn giải pháp bảo đảm trật tự lòng lề đường, vỉa hè trước khu vực cổng trường, trong đó chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết các trường hợp sử dụng xe đẩy tay để buôn bán hàng rong tại khu vực trước cổng trường; có kế hoạch tổ chức sắp xếp dành khu vực trong khuôn viên nhà trường hoặc thuê nơi khác làm chỗ để xe cho phụ huynh trong việc đưa đón học

sinh, học viên; bố trí bảo vệ hướng dẫn và tuyên truyền phụ huynh khi đưa con em đi học không được dừng đậu xe dưới lòng đường, chiếm dụng vỉa hè làm nơi đỗ xe.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Công an quận:

Tiếp tục chỉ đạo Đội Cảnh sát trật tự – Cơ động, Đội Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với Đội Quản lý trật tự đô thị, Ủy ban nhân dân 15 phường và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo mỹ quan đô thị. Lưu ý tăng cường xử phạt đối với hành vi chạy xe máy trên vỉa hè làm mất an toàn giao thông cho người đi bộ và làm hư hỏng vỉa hè, kịp thời có biện pháp răn đe, xử lý các trường hợp cố tình chống người thi hành công vụ; Giao trách nhiệm cụ thể cho Trưởng công an phường trong việc phối – kết hợp với Ủy ban nhân dân phường trong việc kiểm tra, xử lý; Phân công cho từng cảnh sát khu vực chịu trách nhiệm chính trong địa bàn phụ trách về tình hình trật tự lòng lề đường, vỉa hè.

2. Phòng Quản lý đô thị:

Tiếp tục phối hợp công an quận khảo sát, kiến nghị Sở Giao thông vận tải thành phố xác lập các điểm dừng, chờ cho người bộ hành qua đường trên các tuyến đường có chiều rộng lòng đường lớn. Khảo sát, đề xuất giải quyết các bất cập về hệ thống biển báo giao thông, đặt thêm đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ và các phương tiện lưu thông an toàn, hiệu quả. Chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp đường, vỉa hè phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phối hợp với Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 nghiên cứu lắp đặt một số thiết bị nhằm hạn chế người đi xe máy trên vỉa hè nhất là vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi từ trước cổng trường Nguyễn Đình Chính đến giao lộ Huỳnh Văn Bánh.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị:

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận kế hoạch chi tiết kiểm tra trật tự lòng lề đường năm 2018 trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Duy trì lực lượng trật tự đô thị phối hợp với các lực lượng có liên quan và Ủy ban nhân dân 15 phường tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị trên địa bàn quận, đảm bảo thời gian thực hiện thường xuyên, liên tục (*ngoài giờ hành chính, đột xuất*).

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch:

Tham mưu Ủy ban nhân dân quận cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện công tác duy tu, sửa chữa và đầu tư nâng cấp vỉa hè các đường trên địa bàn quản lý và đề xuất kinh phí cho công tác khen thưởng trong việc chấn chỉnh trật tự lòng lề đường, vỉa hè cho các cá nhân, đơn vị có thành tích tốt.

5. Phòng Kinh tế:

Phối hợp phòng Quản lý đô thị, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các phường chủ động sắp xếp các hộ kinh doanh tự phát xung quanh các chợ, trường học, bệnh viện vào bên trong các chợ Phú Nhuận, Trần Hữu Trang, Nguyễn Đình Chiểu. Nghiên cứu, đề xuất một số vị trí có thể sắp xếp cho các hộ nghèo hiện đang buôn bán trên lề đường, vỉa hè tại các đường của quận, tập trung về

buôn bán ổn định (nhất là vào ban đêm) nhưng phải bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

6. Phòng Y tế:

Chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương để làm việc các bệnh viện và các cơ sở y tế đóng trên địa bàn quận nhằm giải quyết trật tự lòng lề đường, vỉa hè trước bệnh viện để không xảy ra ùn tắc giao thông.

7. Phòng Nội vụ:

Tiếp tục phối hợp với cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông quận, Đội Quản lý trật tự đô thị tham mưu cho Ủy ban nhân quận khen thưởng và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ thực thi công vụ trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn. Chủ động đề xuất Sở Nội vụ về chính sách chế độ đối với lực lượng làm công tác trật tự đô thị.

8. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Tiếp tục xây dựng chuyên trang đăng tải các nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự lòng lề đường với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, trực quan, sinh động (treo gắn pa-nô, áp phích và phát hành tờ bướm...) đến người dân.

9. Phòng Lao động Thương binh và xã hội:

Tiếp tục rà soát danh sách các hộ nghèo, cận nghèo có buôn bán trên lòng đường, vỉa hè để phối hợp với phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân 15 phường có kế hoạch sắp xếp hoặc chuyển đổi hình thức kinh doanh phù hợp, bảo đảm không tái lấn chiếm sau khi đã được hỗ trợ của nhà nước.

10. Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ công ích:

Phân công lực lượng phối hợp cùng Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân các phường rà soát các đường, hẻm có hệ thống cấp thoát nước bị sụt lún để kịp thời khắc phục sự cố hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn quận. Đồng thời, phân công công nhân thu gom rác, quét dọn vệ sinh thường xuyên tại các khu vực xung quanh chợ truyền thống, các đường, hẻm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn quận. Trước mắt cần tập trung cho công tác tổng vệ sinh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

11. Ủy ban nhân dân 15 phường:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Trưởng Công an phường tham mưu cho Đảng ủy chương trình, kế hoạch đảm bảo trật tự lòng lề đường, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, trong đó xác định rõ tuyến đường nào đăng ký với Ủy ban nhân dân quận để ký kết giao ước thi đua giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong tháng 02/2018.

- Chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự – Cơ động, Đội Cảnh sát giao thông, Đội Quản lý trật tự đô thị quận kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Vận động các hộ kinh doanh sử dụng một phần diện tích trong phạm vi đất của mình để làm chỗ để xe cho khách đến liên hệ. Kiên quyết xử lý các hành vi để vật dụng trên vỉa hè có kẻ vạch

son. Đối với các hộ còn treo dù bạt, xây dựng bụi, bệ để xe, ống nước lẩn chiếm vỉa hè, địa phương phải tăng cường công tác vận động tuyên truyền để người dân tự tháo dỡ trước khi cưỡng chế tháo dỡ, đảm bảo mỹ quan đô thị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 15 phường tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương; định kỳ hàng tháng, quý, các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về Ủy ban nhân dân quận, đồng thời gửi Ban An toàn giao thông quận (Công an quận) và Phòng Quản lý đô thị (Đội Quản lý trật tự đô thị) để theo dõi, tổng hợp.

2. Giao Công an quận, Đội Quản lý trật tự đô thị theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này và định kỳ tham mưu Ủy ban nhân dân quận báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố, Ban An toàn giao thông thành phố theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị báo cáo đề xuất, trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định./

Nơi nhận:

- UBND/TP;
- Ban ATGT.TP;
- TT/QU, TT/HĐND quận;
- UBND quận (CT, các PCT);
- UBMTTQVN quận và các tổ chức CT-XH quận;
- Thành viên Ban ATGT quận;
- Đội QLTTĐT quận, UBND 15 phường;
- Lưu: VT.

P/CHỦ TỊCH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Thành Phương